

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกรมบังคับคดี
 (แนบท้ายประกาศกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	การประเมินสมรรถนะ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ - ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี - การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ - พระราชบัญญัติวิธีราชการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- ดินสอบที่มีความต่ำ เท่ากับ ๒ ปี หรือมากกว่า - ยางลบ - ปากกา
	นักจัดการงานทั่วไป	๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ - ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ - การบริหารงานบุคคลภาครัฐ - ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์	

วัน เวลา และสถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	การประเมินสมรรถนะ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประเมินสมรรถนะ
<p>วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา</p> <p>ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p>	<p>นิติกร</p>	<p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ <p>๒. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - กฎหมายลักษณะพยาน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 	
	<p>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ <p>๒. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ - ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงานโครงการ งบประมาณ - ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ - การบริหารแผนงาน โครงการ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดินสอที่มีความดำ - เท้ากับ ๒ ปี - หรือมากกว่า - ยางลบ - ปากกา

วัน เวลา และสถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	การประเมินสมรรถนะ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประเมินสมรรถนะ
<p>วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา</p> <p>ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p>	<p>เจ้าหน้าที่ธุรการ</p> <p>ช่างศิลป์</p>	<p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ <p>๒. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ <p>๒. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ - ความรู้ความสามารถในการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ด สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒ ปี - หรือมากกว่า - ยางลบ - ปากกา